



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 หน้า 4 มูลค่าข่าว 267,240.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## สอศ.น้อมนำพระราชโบายสร้างคนดีมีคุณธรรม ผ่านโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ ภาคใต้ชายแดน (1)



เสกสรร สิทธิธาคม  
seksan2493@yahoo.com

**“...การทำงานใดๆ ไม่ว่าจะเล็กใหญ่  
ง่าย ยาก ถ้าย่อหย่อนจากความเพียร  
แล้วยากที่จะให้สำเร็จเรียบร้อยทันเวลา  
ได้ และเมื่อใดพลังของความเพียรนี้เกิด  
ขึ้น เมื่อนั้นงานทั้งหลายก็สำเร็จได้  
โดย ง่ายดายและรวดเร็ว...”**

พระบรมราชาโชาวาทพระบาทสมเด็จพระ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม  
นาถบพิตร พระราชทานในพิธีพระราช  
ทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21  
มิถุนายน 2522

“...เมื่อมีโอกาสและมืงานให้ทำ  
ควรเต็มใจ ทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อ  
แม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีด



ขวางคนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะ  
จับงานสิ่งใดยอมทำได้เสมอ ถ้ายังมี  
ความเอาใจใส่ มีความขยันและซื่อสัตย์  
สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จ  
ในงานที่ทำสูงขึ้น...”

พระบรมราชาโชาวาทพระบาทสมเด็จพระ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตร พระราชทานในพิธีพระราช  
ทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยี  
และอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา  
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรง  
เอาพระราชหฤทัยใส่การศึกษาของคน  
ไทย เยาวชนลูกหลานไทยตั้งเป็นที่ประ

จักร์ต่อพลกนิกรไทยว่าในรัชสมัยแห่งการครองสิริราชสมบัติยาวนาน 70 ปีนั้นได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาไทยทั้งทรงวางรากฐานให้คนไทยมีโอกาสได้เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ทรงจัดสร้างโรงเรียนขึ้นในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลความเจริญ มีฐานะค่อนข้างขาดแคลน ไม่อาจส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนได้อย่างสะดวก โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนพ่อหลวงอุปถัมภ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมให้ผู้อยู่มีโอกาสได้ศึกษาแบบนอกระบบเช่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนมูลนิธิพระดาบสตลอดจนทรงส่งเสริมให้เกิดระบบการศึกษาตลอดชีวิตคือการศึกษาริเริ่มรู้การดำเนินชีวิต การอาชีพต่างๆผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่งทั่วประเทศมีทั้งการเรียนรู้อาชีพหลักคือการทำเกษตรกรรม พระราชทานองค์ความรู้ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือแนวเกษตรทฤษฎีใหม่มาภายใต้รากฐานองค์ความรู้ที่เป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสำเร็จอันมีผลลัพธ์แห่งชีวิตคือยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเองมีความสุขอย่างยั่งยืน

**สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร**ได้ทรงมีชัยแนวพระราชดำรินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 มาแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องตราบเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนพระราชทานเพื่อเด็กที่ยากจนแต่เรียนเก่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด



ตั้งโรงเรียนเพื่อเยาวชนในครอบครัวที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีโอกาสได้เรียน

หนังสือ อีกทั้งได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสาน รักษาต่อยอดแนวพระราชดำริโดยพระราชทานพระราชโบายในการสร้างคนดีของบ้านเมือง พระราโชบายด้านการศึกษาที่พระราชทาน มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3) มีคุณธรรม และ 4) มีงาน มีอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้และเป็นพลเมืองที่ดี

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เน้นจัดการศึกษาสนองพระราชหฤทัยห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และเน้นย้ำสนองพระราชโบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพมีสถานศึกษาทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชนเต็มเกือบพันแห่งทั่วประเทศในทุกสายสาขาอาชีพได้น้อมนำแนวพระราชดำริที่พระราชทานเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตที่ทุกคนเดินตามรอยพระยุคลบาทแล้วจะ



ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผลลัพธ์คือความสุขอย่างยั่งยืนทุกคนได้แก่แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การที่สอศ. เน้นย้ำแนวพระราชดำริมาปลูกฝังหล่อหลอมเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอาชีพในทุกสาขาวิชาอาชีพเป้าหมายคือ การสนองพระราชโบายสร้างคนดีมีคุณธรรม มีเครื่องมือประกอบอาชีพนำสู่การมีงานทำสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง และครอบครัวได้ดีที่สุดแล้วย่อมสามารถก้าวสู่สังคมได้ตามความเหมาะสม

ตามหลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ และสนองพระราชโบายผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการลงมือปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรียนสายสามัญผ่านโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมล่าสุดคือกลุ่มสถานศึกษาอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้